
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2023, miðvikudaginn 29. mars var haldinn 412. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:30. 
Mætt:  Þorvaldur Daníelsson Reykjavík, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Bjarni Theodór 
Bjarnason Garðabæ, Andri Steinn Hilmarsson varamaður fyrir Sigvalda Egill Lárusson 
Kópavogi, Sævar Birgisson Mosfellsbæ og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi.  
Jafnframt: Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri, Anna Karen Arnarsdóttir fjármálastjóri og 
Magnús Árnason forstöðumaður sem ritaði fundargerð.  

 
Þetta gerðist: 

 
1. Rætt um hliðarverkefni í Bláfjöllum tengdum snjóframleiðslu, flutningur á varaafli. 
 
2. Lögð fram tímalína á uppbyggingu skíðasvæðanna og áherslubreytingar sem orðið 

hafa á verkefninu á tímabilinu. 
 
3. Lagt fram minnisblað forstöðumanns dags. 27. mars 2023 um stöðuna í fjöllunum. 
  

Fundi slitið kl. 10:00 
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